

ไทยโพสต์

วันที่ ๑๘ เดือน

ก.ค.

พ.ศ.

๕๖

๒๕๖๓

กรมพัฒนาที่ดิน เร่งสร้างความรู้ด้านข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ระดับจังหวัดทั่วประเทศ

นางกุลรัศมี อนันต์พงษ์สุข รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า จากนโยบายของรัฐบาล ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่เน้นการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อยกระดับรายได้จากระดับปานกลาง โดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ในส่วนของภาคเกษตรรัฐบาลตั้งเป้าหมายให้เกษตรกรมีรายได้ 180,000 บาทต่อครัวเรือน โดยมีแนวทางการกำหนดเขตเศรษฐกิจภาคการเกษตร (Zoning) เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อสนองต่อนโยบายของรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดเขตความเหมาะสมสำหรับพืชเกษตรเศรษฐกิจ 13 ชนิด ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลำไย สับปะรดโรงงาน มังคุด ทุเรียน เงาะ กาแฟ และมะพร้าว เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในภาคเกษตรให้เกิดความสมดุลระหว่างอุปสงค์(demand) และอุปทาน (supply) โดยกำหนดเขตเหมาะสมสำหรับพืชเศรษฐกิจเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำโครงการระดับจังหวัด มุ่งเน้นให้เกษตรกรทำการผลิตให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และมีผลผลิตเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ในการจัดทำข้อมูลเขตเหมาะสมพืชเศรษฐกิจนั้น กรมพัฒนาที่ดิน ถือเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้หน่วยงานของกรมพัฒนาที่ดินเป็นผู้จัดทำแผนที่และรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ให้กับคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านเกษตรกรรมระดับจังหวัด เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าว สามารถนำไปใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจด้านการพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพ

พื้นที่ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ อันจะส่งผลให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถลดต้นทุนการผลิต ลดความเสี่ยงจากราคาที่ผันผวน และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต ตลอดจนสามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้าน เมื่อเข้าสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้

ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนดังกล่าว เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล กรมพัฒนาที่ดิน จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้ความรู้ด้านข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนเขตเหมาะสมพืชเศรษฐกิจ” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อาทิ เจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาที่ดิน เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงระดับจังหวัด และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์ระดับจังหวัด ซึ่งนอกจากจะเป็นการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานแล้ว ยังเป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนเขตเหมาะสมพืชเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ร่วมกันอีกด้วย

สำหรับโครงการฝึกอบรมฯดังกล่าว จะจัดขึ้นในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดขึ้นวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2556 ที่โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด็น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ภาคเหนือ จัดขึ้นวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2556 ที่โรงแรมลำปางเวียงทอง อ.เมือง จ.ลำปาง ภาคใต้ จัดขึ้นวันที่ 27-28 สิงหาคม 2556 ที่โรงแรมโดมอนด์ พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี และภาคกลาง จัดขึ้นวันที่ 8-9 กันยายน 2556 ที่โรงแรมสองพันบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น 500 กว่าคน.